

ประกาศผลครูสอนดี ครูดีที่ชุมชนยกย่อง 18,871 คน

🕒 นำเสนอเมื่อ 15 มิ.ย. 2555

ประกาศผลครูสอนดี ครูดีที่ชุมชนยกย่อง 18,871 คน พบครูสอนภาษาไทย สูงสุดอันดับ 1 ตามด้วยคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ขณะที่ครูสอนเด็กด้อยโอกาส 549 คน พบครูสอนเด็กพิการสูงสุด เตรียมขยายผลทำงานเด็กด้อยโอกาส พร้อมจัดงานมอบรางวัลพร้อมกันทั่วประเทศก.ค.นี้

น.พ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) กล่าวว่า คณะอนุกรรมการกำกับทิศทางและนโยบายการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา มีดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน คนที่ 2 เป็นประธาน ได้มีมติรับรองรายชื่อครูสอนดี ซึ่งมาจากความร่วมมือกันของจังหวัดและท้องถิ่น 7,000 กว่าแห่งทั่วประเทศ ที่ร่วมกันคัดสรรครูสอนดีซึ่งมีหัวใจศิษย์คนเพื่อลูกศิษย์ และชุมชนเล็งเห็นคุณค่า ในโครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์ เชิดชู ยกย่องครูสอนดีพบว่า มีครูสอนดีที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 18,871 คนเฉลี่ยตำบลละ 2-3 คน และรับรองรายชื่อครูผู้รับทุนครูสอนดี ซึ่งสอนเด็กด้อยโอกาส จำนวน 549 คน และกระจายอยู่ทั่วประเทศเช่นกัน ([ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.sorndee.com](http://www.sorndee.com))

น.พ.สุภกร กล่าวว่า สำหรับครูสอนดี พบว่า อันดับ 1 สอนวิชาภาษาไทยมากที่สุด จำนวน 4,128 คน คิดเป็น 22% ตามด้วยวิชาคณิตศาสตร์ 2,521 คน คิดเป็น 13% วิชาวิทยาศาสตร์ 2,164 คน คิดเป็น 11% ศิลปะ 1,619 คน คิดเป็น 9% และการงานอาชีพ 1,461 คน คิดเป็น 8% ตามลำดับ โดยครูสอนดีจะได้รับเงินรางวัลคนละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยสสค.ได้จัดส่งไปยังคณะกรรมการเพื่อการคัดเลือกครูสอนดีระดับจังหวัด ซึ่งแต่ละจังหวัดจะพิจารณาจัดกิจกรรมยกย่อง เชิดชู ครูสอนดีตามความเหมาะสมต่อไป

น.พ.สุภกร กล่าวว่า สำหรับครูผู้ได้รับทุนครูสอนดีพบว่า สอนเด็กพิการทั้งทางร่างกายและทางสมองมากเป็นอันดับ 1 รองลงมาสอนเด็กยากจน ขาดโอกาสทางการศึกษา และเด็กกำพร้า ตามลำดับ ขณะที่ครูที่สอนเด็กที่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เด็กติดยาเสพติด และคาบริการทางเพศ มีจำนวน 92 คน ทั้งนี้ ครูผู้ได้รับทุนครูสอนดีจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณ คนละ 250,000 บาท เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนยากลำบากโดยครูสอนดี เป็นระยะเวลา 18 เดือน โดยสสค. จะเชิญครูผู้รับทุนมารวมประชุมเพื่อทำความเข้าใจร่วมกันถึงแนวทางการรับทุน ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในวันที่ 30 มิ.ย.นี้

น.พ.สุภกร กล่าวว่า นอกจากนี้ สสค. จะจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชู ครูผู้ได้รับทุนครูสอนดี จังหวัดที่มีกระบวนการคัดเลือกดีเด่น และจังหวัดดีเด่นด้านการศึกษา โดยนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มอบรางวัล ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานวันที่นายกรัฐมนตรีเห็นสมควร ซึ่งคาดว่าจะในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้

“ตลอดปีเศษของการทำงานร่วมกันในโครงการครูสอนดี ทำให้ผมได้เห็นถึงศักยภาพในการจัดการด้านการศึกษาของจังหวัดและท้องถิ่น ที่ร่วมกันทำสิ่งดีๆ เพื่อลูกหลานของพวกเรา โครงการครูสอนดีนั้นนอกจากได้คืนครูให้ลูกศิษย์แล้วยังได้พยายามคืนครูดีให้กับชุมชนท้องถิ่น จากนี้ไปก็ขึ้นกับความตื่นตัวของแต่ละชุมชนท้องถิ่นว่าจะเห็นคุณค่าและบำรุงรักษาครูดีของท่านกันต่อไป”
นพ.สุภกร กลาว

ประกาศรายชื่อครูสอนดีและครูผู้ได้รับทุนครูสอนดี : แนวปฏิบัติกรณีครูสอนดีถึงแก่กรรม :
คำสั่งประกาศครูสอนดีและครูผู้ได้รับทุนครูสอนดี

ตัวอย่างเกียรติบัตรครูสอนดี : ติดตามความเคลื่อนไหวอื่นๆผ่านทาง QLF Fan Page ได้ที่นี่

ขั้นตอนหลังประกาศผล"ครูสอนดี"และ"ครูผู้ได้รับทุนครูสอนดี"

สำหรับ "ครูสอนดี" จำนวน 18,871 คน จะได้รับเกียรติบัตรที่ลงนามโดยประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ สสค. พร้อมด้วยเช็ครางวัลคนละ 10,000 บาท โดย สสค. ได้จัดส่งเกียรติบัตรและเช็ครางวัลดังกล่าวไปยังคณะกรรมการเพื่อการคัดเลือกครูสอนดีฯ ระดับจังหวัด ในกรณีแต่ละจังหวัดจะพิจารณาจัดกิจกรรมยกย่อง เชิดชูครูสอนดีตามที่จังหวัดเห็นความเหมาะสม

โดยจังหวัดอาจประกาศนิตหมายต่อไปหรือผู้สนใจสามารถสอบถามได้จากคณะกรรมการจังหวัด"

สำหรับ "ครูผู้ได้รับทุนครูสอนดี" จำนวน 549 คน จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณ คนละ 250,000 บาท

เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนยากลำบากโดยครูสอนดี เป็นระยะเวลา 18 เดือน โดย สสค.

จะเชิญครูผู้รับทุนมารวมประชุมเพื่อทำความเข้าใจร่วมกันถึงแนวทางในการสนับสนุนทุน ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในวันที่ 30 มิ.ย.นี้

ทั้งนี้ สสค. จะได้จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชู ครูผู้ได้รับทุนครูสอนดี จังหวัดที่มีกระบวนการคัดเลือกดีเด่น และจังหวัดดีเด่นด้านการสื่อสาร โดยนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มอบรางวัล ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานวันที่นายกรัฐมนตรีเห็นสมควร ซึ่งคาดว่าจะในช่วงเดือนกรกฎาคมศกนี้

กรณีข้อมูลคลาดเคลื่อน

สสค. ประกาศรายชื่อโดยยึดถือข้อมูลที่คณะกรรมการเพื่อการคัดเลือกครูสอนดีฯ จังหวัดได้ตรวจสอบและยืนยันแจ้งไปยัง สสค. เป็นสำคัญ ในกรณีที่คุณครูพบว่า มีข้อมูลคลาดเคลื่อนโปรดประสานไปยังคณะกรรมการเพื่อการคัดเลือกครูสอนดีฯ จังหวัด โดยสามารถดู **ที่อยู่การติดต่อคณะกรรมการของแต่ละจังหวัดได้ที่นี่**

[ตรวจสอบรายชื่อ คลิ๊กที่นี่](#)